
รายงานการประชุม สภาวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป ์
 ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ 

วันพฤหสับดีที ่๗ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐  น. 
ณ  ห้องประชมุ ๑ สํานักงานอธิการบดี (วังหน้า) 

………………………………………………… 
ผู้มาประชุม 

๑. นางนิภา    โสภาสัมฤทธ์ิ  ประธานสภาวิชาการ 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา เอ่ียมย่ีสุ่น  รองประธานกรรมการ 

๓. รองศาสตราจารย์ยุทธนา  ฉัพพรรณรัตน์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงหทัย  พงศ์ประสิทธ์ิ  เลขานุการ 

๕. นางฐาปนีย์    แทนวันดี  ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 

ผู้มาประชุมผา่นระบบ Zoom Meeting 
๑. ศาสตราจารย์ชาติชาย   ณ เชียงใหม ่  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

๒. ศาสตราจารย์ชมนาด    กิจขันธ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

๓. ศาสตราจารย์คณพล  จันทน์หอม  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

๔. ศาสตราจารย์ญาณวิทย์   กุญแจทอง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

๕. ศาสตราจารย์ขําคม  พรประสิทธ์ิ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

๖. รองศาสตราจารย์จินตนา   สายทองคํา  กรรมการ 

๗. นางสาวศิริลักษณ์    ฉลองธรรม  กรรมการ 

๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญพาด ฆังคะมะโน  กรรมการ 

๙. นายทูลทองใจ   ซึ่งรัมย์   กรรมการ 

๑๐. นายศิวพงศ์    ก้ังสกุล   กรรมการ 

๑๑. นายลิขิต   สุนทรสุข  กรรมการ 

๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ภูมิภักด์ิ   กรรมการ 

๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญใจ คงถาวร   กรรมการ 

๑๔. นางศุภรัตน์    ทองพานิชย์  กรรมการ 

๑๕. นางสาวคองศิลป์   อุ่นน้อย   กรรมการ 

๑๖. นายปรเมศวร์    โพธ์ิคล้าย  กรรมการ 

๑๗. ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ   กร่างสะอาด  กรรมการ 

๑๘. นางสาวศุทธิมาส   คําดี   ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 



ผู้ไม่เข้าประชมุ เน่ืองจากติดภารกิจ 
๑. รองศาสตราจารย์อมรา   กล่ําเจริญ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

๒. รองศาสตราจารย์มานพ   วิสุทธิแพทย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนีนาฏ  ณ สุนทร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

๔. นายจรัญ    หนองบัว  กรรมการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. นางสาวสาริศา   ประทีปช่วง  ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ผู้เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุติณัฏฐ์  วงศ์ชวลิต  รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ  

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 

๒. นายธีรวัฒน์   หมื่นทา   ผู้ช่วยวิจัย เช่ียวชาญด้านดนตรีขับซอ 

พ้ืนบ้านภาคเหนือ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม ่

๓. นายธงชัย   จีนชาติ   รองหัวหน้าภาควิชานาฏฺศิลป 

ผู้เช่ียวชาญด้านการแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ 

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 

 

เริ่มประชุม  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
- ไม่มี - 

 
๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งทีป่ระชุมทราบ  

     ๑.๒.๑ ขออนุญาตผู้ที่ไม่ได้เป็นกรรมการเข้าร่วมประชุม 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงหทัย  พงศ์ประสิทธิ์ เลขานุการ  ขออนุญาตผู้ที่ไม่ได้เป็น
กรรมการเข้าร่วมประชุม จํานวน ๓ ราย ดังน้ี 

๑. นางสาวสาริศา  ประทีปช่วง     ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุติณัฏฐ์ วงศ์ชวลิต  รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ  

   วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม ่

๓. นายธีรวัฒน์  หมื่นทา     ผู้ช่วยวิจัยเช่ียวชาญด้านดนตรีขับซอ 

   พ้ืนบ้านภาคเหนือ 



๔. นายธงชัย  จีนชาติ      รองหัวหน้าภาควิชานาฏฺศิลป 

   ผู้เช่ียวชาญด้านการแสดงพ้ืนบ้านภาคเหนือ 

มติสภาวิชาการ   อนุญาต 

 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ 
  ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 

ข้อเท็จจรงิ 
   การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม 
๒๕๖๕ เป็นการประชุมตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๕ การประชุมสภาวิชาการ ให้นําข้อบังคับสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ว่าด้วยสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ว่าด้วยการประชุมสภาสถาบัน มาใช้บังคับใช้โดย
อนุโลม ข้อ ๖ (๒) “เลขานุการมีหน้าที่จัดทํารายงานการประชุม” และข้อ ๑๙ “กรรมการมีสิทธิแก้ไขเพ่ิมเติม
รายงานการประชุมให้ตรงตามที่กล่าวไว้ในการประชุมได้ การจะให้แก้ไขหรือไม่น้ัน สุดแล้วแต่มติของที่ประชุมจะ
พิจารณาหรือวินิจฉัยช้ีขาด” 

ประเด็นที่เสนอต่อสภาวิชาการ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
มติสภาวิชาการ  ให้แก้ไขหน้าที่ ๘ ข้อที่สาม บรรทัดที่สองจากเดิมความว่า “...หนังสือ

ขอสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ฯ...” แก้ไขเป็น “...หนังสือของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ฯ...”และรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม 
๒๕๖๕  
 
ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องเพื่อพิจารณา 
  ๓.๑ การพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา
ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
  ข้อเท็จจริง 
   ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล และคณะกรรมการตรวจสอบผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้
ดําเนินการพิจารณาตรวจสอบนักศึกษาผู้ที่สําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) 
จํานวน ๒๕๙ ราย (คณะศิลปวิจิตร จํานวน ๑ ราย คณะศิลปนาฏดุริยางค์ จํานวน ๒ ราย และคณะศิลปศึกษา 
จํานวน ๒๕๖ ราย) ซึ่งได้รับอนุมัติจบหลักสูตรในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ และนักศึกษาผู้ที่สําเร็จการศึกษาในภาค
การศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) จํานวน ๒๙๒ ราย (คณะศิลปวิจิตร จํานวน ๑๒ ราย คณะศิลปนาฏ
ดุริยางค์ จํานวน ๔๑ ราย และคณะศิลปศึกษา จํานวน ๒๓๙ ราย) ซึ่งได้รับอนุมัติจบหลักสูตรในวันที่ ๒๘ มีนาคม 
๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้วน้ัน ตามหลักสูตรที่สถาบันฯ กําหนดไว้ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติของผู้สําเร็จการศึกษาตาม
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๙ การสําเร็จการศึกษา  
   ประเด็นที่เสนอต่อสภาวิชาการ 



จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบและตรวจสอบผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี       
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒) จํานวนรวมท้ังสิ้น ๕๕๑ ราย 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ 
๑. ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม มีข้อสังเกตว่ารายช่ือของผู้สําเร็จการศึกษาซึ่งมีค่า

คะแนนเฉล่ียถึงเกณฑ์ที่จะได้รับเกียรตินิยม แต่ไม่มีสิทธ์ิได้รับเกียรตินิยม เน่ืองจากมีผลการเรียนในบางรายวิชา
เป็น D , D+ และ F จํานวนมาก ขอสอบถามว่าเหตุใดคะแนนเฉล่ียจึงยังสูงอยู่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา  เอ่ียมย่ีสุ่น รองประธานกรรมการ ช้ีแจงว่า เน่ืองจากวิชาเอกเป็น
รายวิชาที่เน้นการปฏิบัติ มีจํานวนหน่วยกิตมาก และนักศึกษาได้ผลการเรียนเป็น A แต่ในรายวิชาที่ผลการเรียน
เป็น D , D+ และ F น้ัน เป็นรายวิชาที่นักศึกษาไม่ถนัด และมีจํานวนหน่วยกิตเพียง ๒ – ๓ หน่วยกิตเท่าน้ัน จึงทํา
ให้นักศึกษายังได้ค่าคะแนนเฉล่ียสูงอยู่  

๒. มีผู้สําเร็จการศึกษาซึ่งมีค่าคะแนนเฉล่ียถึงเกณฑ์ได้รับเกียรตินิยม แต่ไม่มีสิทธ์ิได้รับ      
เกียรตินิยม เน่ืองจากมีผลการเรียนเป็น D , D+ และ F ในรายวิชาเอกด้วยเช่นกัน เช่น ในรายวิชาหลักการ
ประสานเสียง ๒ วิชาประวัติพัฒนาการดนตรีไทย เป็นต้น ซึ่งควรวิเคราะห์ถึงสาเหตุด้วยว่าเป็นเพราะเหตุใด    
เกิดจากอาจารย์ผู้สอนหรือเป็นที่ตัวของนักศึกษาเอง นอกจากน้ี ยังพบด้วยว่าผู้ที่มีผลการเรียนเป็น F มีจํานวน
ค่อนข้างมาก หากได้ F ในรายวิชาสามัญอาจจะไม่ผิดแปลกนัก แต่ในกรณีรายวิชาเอก อาจารย์ผู้สอนควรปรับ   
กลยุทธ์การเรียนการสอนเพ่ือให้นักศึกษาสนใจ เข้าใจเน้ือหาได้มากท่ีสุด และให้นักศึกษามีผลการเรียนเป็น F 
น้อยที่สุด 
  ๓. มหาวิทยาลัยหลายๆ แห่ง เช่น มหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ปรับเกณฑ์
ของผู้มีสิทธ์ิได้รับเกียรตินิยมแล้ว โดยกําหนดว่า เฉพาะนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนเป็น F เท่าน้ัน จึงจะไม่ได้รับ
เกียรตินิยม แต่หากนักศึกษามีผลการเรียนเป็น D หรือ D+ และมีคะแนนเฉล่ียถึงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ไว้ก็มีสิทธ์ิได้รับเกียรตินิยมได้  ทั้งน้ี เห็นว่านักศึกษาที่เรียนสายปฏิบัติและเก่งทักษะ มักจะไม่ถนัดหรือสนใจใน
รายวิชาสามัญ ดังน้ัน มีความเป็นไปได้หรือไม่หากสถาบันฯ จะปรับเปลี่ยนเกณฑ์ดังกล่าว 

นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์ ประธานกรรมการ ช้ีแจงว่า เดิมสถาบันฯ มิได้กําหนดให้นักศึกษาที่
ได้ผลการเรียนเป็น D หรือ D+ ไม่ได้รับเกียรตินิยม แต่เน่ืองจากมีข้อสังเกตจากกรรมการสภาสถาบัน เห็นว่ามี
นักศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยมเป็นจํานวนมาก จึงมีมติว่าให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนเป็น D หรือ D+ ไม่มีสิทธ์ได้รับ
เกียรตินิยม ขณะนี้สถาบันฯ โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อยู่ระหว่างการพิจารณาเช่นกันว่า                        หาก
สถาบันการศึกษาอ่ืน มิได้มีข้อกําหนดดังที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินําเสนอไว้ สถาบันฯ ก็จะพิจารณาทบทวนเกณฑ์
ดังกล่าว รวมทั้ง จะขอรับข้อสังเกตอ่ืนๆ จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นําเข้าที่ประชุมผู้บริหารประจําเดือน และจะ
ขอให้ผู้บริหารหารือกับอาจารย์ผู้สอน พิจารณาหาแนวทางปรับรูปแบบการเรียนการสอน ให้นักศึกษาเข้าถึง
เน้ือหาเพ่ิมมากขึ้น  

๔. ผู้สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดในปี ๒๕๖๔ เป็นจํานวนร้อยละ ๘๔.๒๙% 
น้ัน เป็นจํานวนที่ลดลงหรือเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนๆ และสาเหตุที่นักศึกษาไม่จบตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดไว้ 
เกิดจากสาเหตุใด มีการตรวจสอบในประเด็นปัญหาต่างๆ เหล่าน้ีหรือไม่ 



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา  เอ่ียมย่ีสุ่น รองประธานกรรมการ ช้ีแจงว่า จํานวนร้อยละ      
โดยเฉล่ียของผู้สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด ในภาพรวมแต่ละปีมีตัวเลขที่ใกล้เคียงกัน และใน
ภาคฤดูร้อนจะมีนักศึกษาท่ีจบเพ่ิมขึ้นอีกจํานวนหนึ่งซึ่งไม่มากนัก แต่มีข้อสังเกตอยู่ที่อัตราการจบของนักศึกษา   
ในแต่ละคณะที่แตกต่างกัน โดยคณะศิลปวิจิตร มีจํานวนของผู้สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 
ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ โดยอยู่ที่ร้อยละ ๓๓.๙๐ และเป็นคณะฯ ที่มีผู้จบการศึกษาน้อยมาโดยตลอด ส่วนคณะศิลปนาฏ
ดุริยางค์จะอยู่ที่ร้อยละ ๗๖.๐๗ สําหรับคณะที่มีนักศึกษาจบมากที่สุดคือ คณะศิลปศึกษาคิดเป็นร้อยละ ๙๑.๓๗ 
ซึ่งสภาสถาบันได้เคยให้ข้อสังเกตไว้ว่า คณะศิลปศึกษามีจํานวนนักศึกษาเข้าเรียนมากที่สุด แต่นักศึกษาสามารถ
สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดไว้ได้มากที่สุด  ตรงกันข้ามกับคณะศิลปวิจิตรที่มีนักศึกษาจํานวน
น้อย แต่ก็มีจํานวนนักศึกษาที่จบน้อยในทุกๆ ปี ด้วยเช่นกัน ซึ่งได้เคยแจ้งข้อสังเกตน้ีให้คณะศิลปวิจิตรรับทราบ
แล้ว  

๕. จํานวนของนักศึกษาที่เข้ามาเรียนน้อย และจบตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตรเป็น
จํานวนน้อย ขอสอบถามว่าคณะฯ มีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเข้ามาหรือไม่ หรือรายวิชาที่เรียนยากเกินไป
หรือไม่  ทั้งน้ี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อเสนอแนะว่าเรื่องดังกล่าวเป็นนโยบายซึ่งสัมพันธ์กับการประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสูตร โดยหลักการเห็นว่าควรดําเนินการตรวจสอบในเร่ืองของกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ ร่วมกับ
กลไกการผลิต การรับ การจบ และการบริหารจัดการต่างๆ โดยนําคําถามและข้อสังเกตของกรรมการสภาวิชาการ
ไปกํากับติดตามหาคําตอบ และเมื่อแล้วเสร็จให้นํามารายงานสภาวิชาการทราบก่อนจะถึงขั้นตอนกระบวนการ
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและสถาบันต่อไป 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญพาด  ฆังคะมะโน คณบดีคณะศิลปวิจิตร ช้ีแจงว่านักศึกษาที่เข้ามา
เรียนในคณะฯ มีจํานวนน้อยมาโดยตลอด สําหรับในเรื่องฝีมือของนักศึกษาอาจจะยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน   
ของคณะ ซึ่งคณะฯ จะเน้นในเรื่องของการปฏิบัติเป็นหลัก หากนักศึกษายังไม่สามารถทําได้ตามเป้าหมายก็ส่งผล
ให้ยังไม่สําเร็จการศึกษา คณะฯ ขอน้อมรับข้อสังเกตและจะนําไปประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนเพ่ือหา            
แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา  สายทองคํา คณบดีคณะศิลปนาฏฺดุริยางค์ สอบถามว่าเป็นไปได้
หรือไม่ที่สถาบันฯ จะพิจารณาทบทวนระดับคะแนนของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับที่ ๑ และ ๒ 
ใหม่ เน่ืองจากเห็นว่าเป็นศาสตร์ที่ฝึกทักษะการปฏิบัติ ซึ่งนักศึกษาถนัดและเช่ียวชาญ จึงทําให้นักศึกษาได้ผลการ
เรียนที่ดีมาก คะแนนเฉล่ียจึงสูง แต่เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เห็นว่าคะแนนเกียรตินิยมของสถาบันฯ 
ค่อนข้างที่จะน้อยเกินไป น่าจะมีการปรับคะแนนเพ่ิมขึ้นไปอีก โดยเสนอว่าเกียรตินิยมอันดับ ๑ น่าจะมีเกรดอยู่ที่ 
๓.๗๕ และเกียรตินิยมอันดับ อันดับ ๒ อยู่ที่ ๓.๕๐ 
   มติสภาวิชาการ   เห็นชอบ ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒) จํานวน ๕๕๑ ราย มอบฝ่ายวิชาการพิจารณายกร่าง ปรับเกณฑ์ของผู้สําเร็จ
การศึกษาที่มีสิทธ์ิได้รับเกียรตินิยมใหม่ และนําเสนอสภาวิชาการต่อไป  

 



๓.๒ การพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่และ
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 

ข้อเท็จจริง 
ด้วยวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่และวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๒ เน่ืองจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรเดิมลาออกจากราชการและหลักสูตร
ได้รับอาจารย์ที่มีคุณสมบัติและคุณวุฒิตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
เกณฑ์มาตรฐานที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
๑. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สาขาวิชานาฏศิลป์

ศึกษา 
    ๑.๑ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน ๒ ราย 
   ๑) นางสาววรัญญา เป้งทอง ตําแหน่งอาจารย์ (ลาออก) เป็น ดร.ประโยชน์ มีสกุล 

ตําแหน่งอาจารย์ 
   ๒) นายทยากร พ่ึงกริม ตําแหน่งครู เป็น นายหิรัญคุณาณัฎฐ์ ศรีรันดา ตําแหน่ง

อาจารย์ 
๑.๒ เพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน ๑ ราย 

   ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุติณัฏฐ์ วงศ์ชวลิต ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
๒. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
    ๒.๑ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน ๑ ราย 
   ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุติณัฏฐ์ วงศ์ชวลิต ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็น  

นายวีระประวัติ สุขบัณฑิตย์ ตําแหน่งอาจารย์  
๒.๒ เพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน ๑ ราย               
๑) นางสาวลัดดาวรรณ โพธิวงษ์ ตําแหน่งอาจารย์ 

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
๑. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สาขาวิชานาฏศิลป์

ศึกษา 
    ๑) นางวรรณา แก้วกว้าง ตําแหน่งครู เป็น ว่าที่ร้อยตรีอลัมพล สังฆเศรษฐี ตําแหน่งอาจารย์ 

 เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีคุณภาพ สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร จึงเห็นสมควรให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร  

ประเด็นที่เสนอต่อสภาวิชาการ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารย์ประจําหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สาขาวิชานาฏศิลป์
ศึกษาและสาขาวิชาดนตรีศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 



มติสภาวิชาการ   เห็นชอบ ให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษาและ
สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๒ สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
 

๓.๓ การพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาทัศนศิลป์ 

ข้อเท็จจริง 
    ด้วยประธานหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ขอเสนอเพ่ิมรายช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) จํานวน ๒ คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญพาด ฆังคะมะโน และผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สุทธาสินีย์ สุวุฒโฑ เพ่ือช่วยในการควบคุมวิทยานิพนธ์นักศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ในการประชุม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๑ สํานักงานอธิการบดี 
(วังหน้า) ซึ่งมติที่ประชุมให้นําเสนอสภาวิชาการเพ่ือให้ความเห็นชอบ 

    โครงการบัณฑิตศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติ พบว่ามีคุณสมบัติไม่ เ ป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ข้อ ๑๐.๓.๓  (ข้อ ๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติรายละเอียด ดังน้ี 

      อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจํา ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
เช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก คือ มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโท หรือ
เทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึง ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามเหลักเกณฑ์ที่กําหนด 

     ทั้งน้ี โครงการบัณฑิตศึกษา ได้แนบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
บุญพาด ฆังคะมะโน และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธาสินีย์ สุวุฒโฑ มาด้วย เพ่ือให้คณะกรรมการสภาวิชาการ
พิจารณา 

ประเด็นที่เสนอต่อสภาวิชาการ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
มติสภาวิชาการ   สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ขอถอนวาระการประชุม 

 
 
 
 

๓.๔ การพิจารณาขอปรับแผนการรับนกัศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต (๔ ปี) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ของวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดและวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

ข้อเท็จจริง 



ด้วยวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด และวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี จัดการ
เรียนการสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ .๒๕๖๒               
ได้ดําเนินการรับนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา ๒๕๖๕ พบว่านักศึกษามีความประสงค์จะเข้าศึกษา      
ในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ิมขึ้นมากกว่าแผนรับนักศึกษาที่กําหนด น้ัน 

ในการน้ี วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด และวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี    
จึงขอปรับแผนการรับนักศกึษา รายละเอียดดังต่อไปน้ี 

๑. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ขอปรับแผนการรับนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ จากเดิมปีการศึกษาละ ๓๐ คน 
เป็น ๖๐ คน 

๒. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ขอปรับแผนการรับนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ จากเดิม วิชาเอกดนตรีไทย  
ปีการศึกษาละ ๑๕ คน เป็น ๕ คน วิชาเอกดนตรีสากล ปีการศึกษาละ ๓๐ คน เป็น ๒๕ คน และวิชาเอกดนตรี
พ้ืนบ้าน ปีการศึกษาละ ๑๕ คน เป็น ๓๐ คน 

๓. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ สาขาวิชาดนตรีศึกษา
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ขอปรับแผนการรับนักศึกษาจากเดิม วิชาเอกดนตรีไทย ปีการศึกษาละ ๑๕ คน  
เป็น ๒๐ คน และวิชาเอกดนตรีสากล ปีการศึกษาละ ๑๕ คน เป็น ๑๐ คน 

ประเด็นที่เสนอต่อสภาวิชาการ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบ การปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ ของวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง  
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ ของวิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒  
ของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ 
๑. กรณีของวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง การเพ่ิมจํานวนนักศึกษาในแผนรับเป็นเรื่องที่ดี แต่สิ่ง

สําคัญที่ควรต้องนํามาพิจารณาประกอบด้วยประการหนึ่งคือเกณฑ์ของคุรุสภาที่ได้กําหนดให้มีอัตราส่วนของ
อาจารย์ต่อนักศึกษา เป็น ๑ : ๓๐ และจํานวนนักศึกษาจะต้องไม่เกิน ๓๐ คนต่อหน่ึงห้องเรียน ดังน้ัน ในการเรียน
รายวิชาบังคับและวิชาเอกทั้งหมดต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่คุรุสภากําหนดไว้ คือ ต้องแยกห้องเรียนตามอัตราส่วน
ดังกล่าว เน่ืองจากจะมีผลต่อการขอใบประกอบวิชาชีพ รวมทั้ง จะต้องพิจารณาด้วยว่าจํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร สอดคล้องกับแผนรับนักศึกษาจํานวน ๖๐ คนด้วยหรือไม่ ในส่วนกรณีของ
วิทยาลัยนาฏฺศิลปร้อยเอ็ดและวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี จํานวนนักศึกษาในแผนรับมีจํานวนเท่าเดิมแต่เปลี่ยนแปลง
จํานวนของนักศึกษาภายในวิชาเอกแต่ละสาขา เช่น ปรับเพ่ิมสาขาดนตรีพ้ืนบ้านมากข้ึน ลดจํานวนในสาขาดนตรี
ไทยและสาขาดนตรีสากลน้อยลง หรือปรับนักศึกษาในสาขาดนตรีสากลน้อยลง แต่ปรับเพ่ิมนักศึกษาในสาขา
ดนตรีไทย เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนจํานวนรับนักศึกษาในกรณีเช่นน้ี จะส่งผลอย่างมีนัยยะต่อการใช้ทรัพยากรและ
การเงิน ผู้บริหารวิทยาลัยควรต้องตรวจสอบให้ดีด้วย รวมทั้งคณะกรรมการตรวจประเมินระดับหลักสูตร        ควร
ตรวจสอบด้วยว่าสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ ในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรควรวิเคราะห์ข้อมูลส่ง
ให้กับทางสถาบันฯ  



๒.  การพิจารณาจํานวนแผนรับนักศึกษาขอให้คํานึงถึงพันธกิจ ความคุ้มทุน จํานวนที่สัมพันธ์กัน
ของผู้สอนและผู้เรียนเพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์ต่างๆ ที่ได้กําหนดไว้ในหลักสูตร และควรศึกษาค่าจํานวนนักศึกษา
เต็มเวลา (FTES) ด้วย เพ่ือเป็นข้อมูลนําไปใช้ในการวางแผนการดําเนินงานและแผนการใช้ทรัพยากรต่อไป 

๓. ควรตรวจสอบด้วยว่าการปรับแผนรับนักศึกษามีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอน และการบริการทางวิชาการซึ่งเป็นพันธกิจที่สําคัญของสถาบันฯ ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ได้หรือไม่ 

มติสภาวิชาการ   เห็นชอบ การปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขา วิชานาฏศิล ป์ศึกษา  (๔  ปี )  หลักสูตรปรับปรุ ง  พ .ศ .๒๕๖๒  ของ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง  
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ ของวิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒  
ของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  

 
๓.๕ การพิจารณารายวิชาเลือกเสรี หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พ.ศ.๒๕๖๒ 
ข้อเท็จจริง 
ตามท่ีวิทยาลัยนาฏศิลปในสังกัด ได้ขอเปิดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและรายวิชาเลือกเสรี  

หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีมติอนุมัติให้เพ่ิมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและรายวิชา
เลือกเสรี หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๓๕ กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
และ ๒ รายวิชา น้ัน 

ในการน้ี วิทยาลัยนาฏศิลป ขอเปิดรายวิชาเลือกเสรี หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๖๒ กลุ่มวิชาภาษาไทย เพ่ิมเติม เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่
นําไปใช้ในการพัฒนาอาชีพเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นสมควรให้เพ่ิม
รายวิชาเลือกเสรี หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๖๒ กลุ่มวิชาภาษาไทย จํานวน 
๒ รายวิชา  

ประเด็นที่เสนอต่อสภาวิชาการ 
จึงเ รียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบ รายวิชาเลือกเสรี หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๖๒ กลุ่มวิชาภาษาไทย จํานวน ๒ รายวิชา 
มติสภาวิชาการ    เ ห็นชอบ  ใ ห้ เ พ่ิมรายวิชาเลือกเสรี  หลักสูตรนาฏดุริยางคศิล ป์   

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๖๒ กลุ่มวิชาภาษาไทย จํานวน ๒ รายวิชา 
 
๓.๖ การพิจารณาเพิ่มรายวิชาในหลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

(ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒) กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์พื้นบ้านภาคเหนือและกลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี
พื้นบ้านภาคเหนือ 

ข้อเท็จจริง 



ด้วยวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ขอเพ่ิมรายวิชาในหลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒) กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์พ้ืนบ้านภาคเหนือและกลุ่มสาระการเรียนรู้
ดนตรีพ้ืนบ้านภาคเหนือ  

 
ในการน้ี เพ่ือให้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรองรับการเปิดรับนักเรียนเข้า

ศึกษา จึงเห็นสมควรให้รายวิชาในหลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปรับปรุง พุทธศักราช 
๒๕๖๒) กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์พ้ืนบ้านภาคเหนือและกลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรีพ้ืนบ้านภาคเหนือ 
รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ  

ประเด็นที่เสนอตอ่สภาวิชาการ 
จึงเ รียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบการเพ่ิมรายวิชาในหลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์  

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒) กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์พ้ืนบ้านภาคเหนือและ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรีพ้ืนบ้านภาคเหนือ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ 
   ๑. รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน บางรายวิชา อาทิเช่น นาฏศิลปพ้ืนบ้าน
ภาคเหนือ ๑ และนาฏศิลปพ้ืนบ้านภาคเหนือ ๒ สอบถามว่าเป็นรายวิชาที่เรียนต่อเน่ืองเป็นขั้นสูงขึ้น หรือเรียน
เจาะลึกแตกต่างกันใช่หรือไม่ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรีพ้ืนบ้าน พบว่าคําอธิบายรายวิชาของกลุ่มพาทย์ฆ้อง 
ระบุไว้ว่าให้นักเรียนปฏิบัติดนตรีในเพลงกล่อมนางนอน ปรากฏทั้งในรายวิชาดนตรีพ้ืนบ้านภาคเหนือ ๓ และ
ดนตรีพ้ืนบ้านภาคเหนือ ๕ สอบถามว่าเป็นเพลงกล่อมนางนอนเพลงเดียวกันหรือไม่ ขอให้ตรวจสอบความถูกต้อง 
รวมถึงขอให้ตรวจสอบการสะกดคําผิดถูกของเอกสารให้เรียบร้อยก่อนนําเสนอสภาสถาบันฯ ด้วย 
   ๒. สถาบันฯ มีนโยบายที่จะสนับสนุนให้นําดนตรีพ้ืนบ้าน นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน ในภูมิภาคต่างๆ    
มาจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมในวิทยาลัยนาฏฺศิลปต่างๆ เพ่ืออนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษาความเป็น
ไทยให้คงอยู่ไว้ใช่หรือไม่ ซึ่งมีความเห็นว่าเป็นนโยบายดีที่ควรสนับสนุน และอาจส่งเสริมให้วิทยาลัยนาฏศิลป     
ในภูมิภาคต่างๆ จะจัดทําเป็นโครงการ เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้  
   นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์ ประธานกรรมการ ช้ีแจงว่าสืบเน่ืองมาจากมีเยาวชนโดยเฉพาะ          
ในภาคเหนือและภาคอีสานมีความสนใจศิลปะพ้ืนบ้านของตนมากเป็นพิเศษ และมีความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับศิลปะ
พ้ืนบ้านอยู่แล้ว ในการรับเข้าเรียนสถาบันฯ จะรับจํานวนไม่มากนัก แต่จะมีการต่อยอดการเรียนถึงระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

๓. ในหลักสูตรจะเรียนเฉพาะดนตรีพ้ืนบ้านเพียงอย่างเดียว หรือมีการเรียนป่ีพาทย์ หรือเรียน
เครื่องสายด้วยหรือไม่ เน่ืองจากเห็นว่าเน่ืองจากว่าองค์ความรู้ต่างๆ ของพ้ืนบ้านยังไม่มากพอให้จัดเป็นการเรียน
การสอนในระดับที่สูงกว่าน้ี เป็นเพียงตัวเลือกให้นักเรียนได้ศึกษาเพ่ิมเติมเท่าน้ัน เมื่อต้องศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
นักเรียนจะได้มีพ้ืนฐานทางด้านดนตรีไทยอ่ืนๆ ที่สามารถต่อยอดความรู้ต่อไปได้ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา เอ่ียมย่ีสุ่น รองประธานกรรมการ ช้ีแจงว่า หลักสูตรน้ีเป็นหลักสูตร
นาฏดุริยางคศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่จะเสนอหลักสูตรในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงต่อไป สําหรับการเรียนจะมีเรียนดนตรีไทยพ้ืนฐาน      
ในหลักสูตรด้วยแล้ว 



ม ติ สภ า วิ ช าก า ร     เ ห็ น ชอบ  กา ร เ พ่ิ ม ร า ย วิ ช า ในหลั ก สู ต รน าฏ ดุ ริ ย า งคศิ ล ป์   
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒) กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์พ้ืนบ้านภาคเหนือและ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรีพ้ืนบ้านภาคเหนือ และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ 

 
 
 
 
 
๓.๗ การพิจารณา –ร่าง- ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่องการจัดทําวิทยานิพนธ์หรือ

สารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ....(ฉบับที่ ๑) 
ข้อเท็จจริง 
 ด้วยสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้มีหนังสือเลขที่ 

อว ๖๓๐๙.FB ๖.๑/๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๖๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดําเนินการวิจัยในมนุษย์
ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยในเน้ือหา 

 ข้อ ๓ โครงการวิจัยในมนุษย์ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่ไม่ต้อง
ขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของสถาบัน ได้แก่ 

(๑) โครงการวิจัยซึ่งมิได้กระทําต่อร่างกาย จิตใจ เซลล์ ส่วนประกอบของเซลล์ สารพันธุกรรม 

สิ่งส่งตรวจ เน้ือเย่ือ สารคัดหลั่งของบุคคล 

(๒) โครงการวิจัยข้อมูลที่บันทึกในเวชระเบียนหรือข้อมูลด้านสุขภาพของผู้รับการวิจัย บรรดา

ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

(๓) โครงการวิจัยที่ออกแบบสอบถาม สัมภาษณ์หรือสังเกตผู้รับการวิจัยซึ่งมิได้กระทําต่อหรือมี

ผลต่อร่างกาย จิตใจ เซลล์ ส่วนประกอบของเซลล์ สารพันธุกรรม สิ่งส่งตรวจ เน้ือเย่ือ สารคัดหลั่ง สุขภาพหรือ

พฤติกรรม ทั้งน้ี ซึ่งไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

ในการน้ีโครงการบัณฑิตศึกษา จึงได้จัดทําร่างประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง การจัดทํา
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... (ฉบับที่ ๑) ที่เก่ียวข้องกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ประเด็นที่เสนอต่อสภาวิชาการ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา (ร่าง) ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง การจัดทํา

วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... (ฉบับที่ ๑) 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ 
๑. รูปแบบของการเขียนประกาศหากมีประกาศฉบับต่อมา หลังเรื่อง...จะต้องใส่วงเล็บว่าเป็น

ฉบับที่ ๒ และตามด้วย  พ.ศ. .... ขอให้ปรับให้ถูกต้อง  



๒. ในส่วนของคณาจารย์ หรือนักศึกษาปริญญาตรีที่ทําสารนิพนธ์จะได้รับยกเว้นด้วยหรือไม่    
ถ้าได้รับการยกเว้นควรต้องมีประกาศเช่นน้ีให้ด้วย 

๓. ตามร่างประกาศน้ีหมายความว่า หลังจากที่ประกาศมีผลบังคับใช้แล้ว งานวิจัยใดที่เข้าเกณฑ์
ตามระบุไว้ในประกาศจะได้รับการยกเว้นเลย แต่จะไม่รวมนักศึกษาที่ค้างอยู่ ซึ่งหมายความว่านักศึกษาที่ตกค้าง
อยู่ และได้ย่ืนเรื่องขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของสถาบันแล้ว ก็ย่ืนไปตาม
ขั้นตอนเลยใช่หรือไม่ แต่ว่านักศึกษาที่ตกค้างอยู่ต้องนําประกาศน้ีแจ้งให้ผู้ทรงคุณวุฒิทราบด้วยว่าได้รับการยกเว้น
แล้ว ถ้าเข้าเกณฑ์ตามข้อยกเว้นที่แจ้งมาก็ให้นักศึกษาผ่านได้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา  เอ่ียมย่ีสุ่น  รองประธานกรรมการ ช้ีแจงว่า ในส่วนของนักศึกษา
ปริญญาตรี สถาบันฯ ได้ปรับปรุงประกาศสถาบันโดยยกเว้นไปทั้งหมดแล้ว อยู่ระหว่างจะนําเรื่องเข้าสภาสถาบัน
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ น้ี ในส่วนของคณาจารย์จะมีการประกาศเพ่ิมเติมในประกาศ 
การวิจัย ซึ่งขณะน้ีกําลังดําเนินการอยู่. 

 
 
๓. คําว่า “สารนิพนธ์” ในปัจจุบันตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรจะใช้เป็นคําว่า “การค้นคว้า

อิสระ” แล้ว ซึ่งในข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ยังใช้คําว่าสารนิพนธ์อยู่ ดังน้ัน ควรปรับข้อบังคับให้สอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

มติสภาวิชาการ    เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง การจัดทําวิทยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
วิชาการ 
 
ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องอ่ืน ๆ 
  ๔.๑ การประชุมสภาวิชาการครั้งต่อไป 

นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ประธานกรรมการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบกําหนดการประชุมสภา
วิชาการครั้งต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ช้ัน ๒ ตึกสํานักงาน
อธิการบดี (วังหน้า)  

มติสภาวิชาการ  ทราบ 
 
เลิกประชุม เวลา ๑๑.๔๕ น. 
 

นางฐาปนีย์  แทนวันดี   ผู้บันทึก 
นางสาวศุทธิมาส คําดี   ผู้บันทึก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงหทัย  พงศ์ประสิทธ์ิ ผู้ตรวจ 


